

Số: 418 /BC-UBND

Bình Long, ngày 21 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của Tổ Đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ bảy, HĐND thị xã khóa XII

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã.

Thực hiện Thông báo số 150/TB-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND thị xã về việc tổng hợp ý kiến họp Tổ đại biểu HĐND thị xã.

UBND thị xã báo cáo giải trình các nội dung kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND thị xã cụ thể, như sau:

1. Ý kiến Tổ đại biểu xã Thanh Phú

1.1. Tại Báo cáo số 345/BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã: Đề nghị UBND thị xã đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

- Nhằm chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thị xã, UBND thị xã đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thị xã Bình Long, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã; Kế hoạch về phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn thị xã Bình Long.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, phường trên địa bàn.

- Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã đã phân công trực ban theo quy chế trực ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để tổng hợp, xử lý các thông tin kịp thời. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, tình hình mưa lũ, cập nhật và truyền tải thông tin kịp thời cũng như dự báo, cảnh báo về tình hình mưa lũ, lụt, bão và thiên tai khác đến các xã, phường.

- Tình hình ảnh hưởng do thiên tai: Tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn thị xã năm 2022 nhìn chung không có nhiều diễn biến phức tạp, ít chịu ảnh hưởng do thiên tai gây ra. Hiện tượng mưa trái mùa kèm theo lốc xoáy thỉnh thoảng xảy ra gây thiệt hại về tài sản, hoa màu và cây trồng cho người dân trên địa bàn thị xã. Trong năm 2022 trên địa bàn thị xã có 2 cơn mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về tài sản như sau: Cơn mưa đêm 21/9/2022 trên địa bàn xã Thanh Lương có trận mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ dọc suối Cần Lê trên địa bàn các ấp Thanh Tuấn, Thanh Kiều, Thanh Hưng, Thanh An xã Thanh Lương. Cơn mưa vào khuya ngày 25/9/2022 trên địa bàn phường Phú Đức có mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đổ về suối Cầu Trắng lớn đã gây thiệt hại đến các công trình ven suối cầu trắng

(kênh tiêu thoát nước suối Cầu Trắng). UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng huy động lực lượng, công cụ đến khu vực bị ngập úng cục bộ hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ra khỏi nơi bị ngập, bảo đảm tài sản, dọn dẹp nhà ở, vệ sinh môi trường sau mưa lớn nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và thực hiện các giải pháp để khắc phục hậu quả.

Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai trên địa bàn thị xã, vận động nhân dân ở các vùng xung yếu cảnh giác, chủ động trong mùa mưa, thường xuyên trang bị kỹ năng tự phòng, chống thiên tai. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cập nhật thông tin, dự báo cảnh báo về tình hình thời tiết, tuyên truyền đến người dân chủ động phòng tránh nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

1.2. Tại Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã: Đề nghị UBND thị xã giải trình cụ thể hơn kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri bà Nguyễn Thị Khánh, ấp 17, xã Thanh Phú kiến nghị về trường hợp đất đai của gia đình, đề nghị xác minh lại ranh giới và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau: UBND thị xã Bình Long đã chỉ đạo UBND xã Thanh Phú vận động hộ bà Nguyễn Thị Khánh và các hộ có liên quan đang sử dụng phần diện tích đất lòng suối và hành lang bảo vệ suối như đã nêu ở trên trả lại hiện trạng để nhà nước quản lý theo quy định. Trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Khánh không tự nguyện trả lại diện tích thuộc phạm vi đất công, đề nghị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính về lấn chiếm đất trái quy định và buộc khôi phục theo hiện trạng con suối; trường hợp gia đình bà cho rằng diện tích đất gia đình bà đang sử dụng có thay đổi khác với diện tích đã được cấp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ phần diện tích đã xác định là hành lang bảo vệ và suối), đồng thời gia đình bà có nhu cầu đăng ký biến động cho đúng với thực tế diện tích đang sử dụng, đề nghị bà liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bình Long để được giải quyết theo quy định.

1.3. Tại Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã: Đề nghị UBND thị xã điều chỉnh, bổ sung:

1.3.1. Chỉ tiêu “Phát triển doanh nghiệp mới: 40” bổ sung thành “Phát triển doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể mới: 40”.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau: UBND thị xã thực hiện theo chỉ tiêu “phát triển doanh nghiệp mới” hàng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, UBND thị xã ghi nhận ý kiến của Đại biểu và sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh tên chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế.

1.3.2. Chỉ tiêu “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”: Đề nghị bỏ trường Mầm non Thanh Lương vì chỉ tiêu xây dựng trường Mầm non Thanh Lương đạt chuẩn quốc gia là chỉ tiêu của năm 2022, vì vậy điều chỉnh chỉ tiêu này còn 05 trường.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

- Chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy – HĐND thị xã giao năm 2022 là xây dựng trường MN Thanh Lương đạt chuẩn quốc gia.

- Để thực hiện chỉ tiêu này, UBND thị xã đã quyết liệt chỉ đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan rà soát các nội dung, tiêu chí còn thiếu so với quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Trên cơ sở đó, UBND thị xã tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư; hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường MN Thanh Lương.

- Hiện nay, Trường MN Thanh Lương đã được Sở Giáo dục & ĐT đánh giá ngoài và đang tiến hành các bước tiếp theo theo quy định của Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, Trường MN Thanh Lương chưa chính thức nhận được Quyết định cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Do vậy, chỉ tiêu này vẫn tiếp tục thực hiện.

1.3.3. Chỉ tiêu “Triển khai thí điểm trường học thông minh đối với trường THCS An Lộc”: Để đạt các tiêu chí trường học thông minh thì UBND thị xã có giải pháp triển khai khai thực hiện như thế nào.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Hoàn thiện thiết chế trường học thông minh đối với trường THCS An Lộc”.

- Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của địa phương, năm 2023, UBND thị xã sẽ bố trí nguồn kinh phí khoảng 6 tỷ đồng để thực hiện số hóa ngành giáo dục (chữ ký số cá nhân, hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục, học bạ điện tử, phần mềm soạn bài và giảng dạy tương tác dùng cho giáo viên gồm license theo thiết bị và license theo tài khoản... cho tất cả các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND thị xã quản lý) và thí điểm trường học thông minh đối với trường THCS An Lộc (thực hiện thí điểm 04 phòng học thông minh: trang bị trang thiết bị phần cứng (màn hình tương tác, bảng trượt ngang nguyên khối, camera quay toàn cảnh...) và ứng dụng phần mềm.

Để hoàn thiện thiết chế trường học thông minh đòi hỏi phải có nguồn lực lớn, do vậy phân kỳ hàng năm UBND thị xã sẽ cân đối, bố trí nguồn kinh phí hợp lý để đầu tư, phân đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

1.4. Tại Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã:

Đề nghị UBND thị xã xem xét bỏ tiêu đề mục 4 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vì chủ yếu UBND thị xã chỉ có ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau: Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện được quy định theo Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Tuy nhiên trong năm 2022, trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

1.5. Đề nghị UBND thị xã sửa chữa đoạn đường từ ngã ba Sóc Bé đến Sóc Bung, đoạn đường này đã bị hư hỏng nặng.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau: Hiện Phòng Quản lý đô thị phối hợp các cơ quan chức năng chuyên môn, cùng UBND xã Thanh Phú kiểm tra hiện trạng thực địa, trong thời gian tới sẽ tham mưu UBND thị xã chủ trương thực hiện việc sửa chữa tuyến đường trên.

1.6. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo:

UBND thị xã báo cáo nội dung như sau:

- Hiện trạng sử dụng đất tại Đồi Đồng Long, biện pháp thu hồi lại khu đất này: Hiện nay, diện tích đất đồi Đồng Long (đồi nhỏ) thuộc địa bàn xã Thanh Phú thuộc quỹ đất công do UBND thị xã đang quản lý.

- Tình hình trạng gây ô nhiễm môi trường tại trại chăn nuôi heo của bà Lê Thị Châu ở gần chùa Thanh Sơn (xã Thanh Lương): UBND thị xã đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và đã thực hiện kiểm tra vào ngày 21/7/2022. Qua kết quả kiểm tra, bà Châu đã thực hiện các công trình xử lý nước thải chăn nuôi như hệ thống thu gom nước thải, phân thải, hầm biogas, hầm lắng, ao chứa. Qua phân tích mẫu khí thải, nước thải: thông số về không khí đảm bảo nằm trong quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; thông số về nước thải: các thông số BOD₅, tổng Coliform vượt nhẹ so với quy chuẩn, các thông số khác nằm trong quy chuẩn, đoàn đã yêu cầu bà Lê Thị Châu liên hệ đơn vị tư vấn, hỗ trợ xử lý các vi phạm về thông số môi trường (BOD₅, Tổng Coliform) về ngưỡng quy định.

2. Ý kiến Tổ đại biểu xã Thanh Lương

2.1. Tình trạng khai thác khoáng sản tự phát, chủ yếu là đất sét và sỏi phún trên địa bàn xã Thanh Lương vẫn còn diễn ra, làm cho công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhu cầu lấy sỏi phún để xây dựng đường giao thông, san lấp nền nhà; lấy đất sét để làm nguyên liệu sản xuất gạch, xây dựng các công trình dân dụng rất chính đáng. Vì vậy, đề nghị UBND thị xã quan tâm, sớm quy hoạch vùng khai thác khoáng sản tập trung trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như giúp cho địa phương dễ dàng quản lý.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau: Theo quy hoạch khoáng sản tỉnh Bình Phước đến năm 2030, trên địa bàn xã Thanh Lương đã có 2 vị trí quy hoạch là khu vực khai thác sét ấp Thanh Thiện và khu vực khai thác đá xây dựng tại ấp Thanh An.

2.2. Hiện nay, hệ thống vạch sơn kẻ đường tại các con lươn đi ngang qua

thị xã Bình Long, trong đó có xã Thanh Lương đã bị mờ, không nhìn thấy rõ, điều này dẫn tới tình trạng người điều khiển phương tiện không tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông như: đi sai làn đường, tránh vượt sai quy định, dừng đỗ vào làn đường của phương tiện được phép rẽ phải... tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông. Vì vậy kiến nghị UBND thị xã rà soát, làm việc với Công ty cổ phần BOT sớm tiến hành sơn vạch kẻ đường trên các tuyến của xã Thanh Lương nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

UBND thị xã giải trình nội dung như sau: Hiện Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp các cơ quan chức năng chuyên môn, cùng UBND xã Thanh Lương và Công ty Cổ phần BOT QL.13 An Lộc - Hoa Lư tiến hành khảo sát thực địa để có hướng tham mưu UBND thị xã đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước chỉ đạo Công ty Cổ phần BOT QL.13 An Lộc - Hoa Lư thực hiện việc sơn vạch kẻ đường trên các tuyến đường của xã Thanh Lương nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

3. Ý kiến Tổ đại biểu phường Phú Đức

3.1. Đề nghị UBND thị xã làm rõ việc thực hiện xây dựng Trường mầm non Thanh Lương đạt chuẩn quốc gia, xin cho biết cụ thể việc đang thực hiện như thế nào để đảm bảo đạt chuẩn?

UBND thị xã giải trình nội dung như sau:

- Trường MN Thanh Lương là một trong 15 trường nằm trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 của thị xã Bình Long được HĐND thị xã thông qua tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 05/7/2021.

- Để thực hiện đạt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia hàng năm và giai đoạn, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác phối hợp, tham mưu UBND thị xã, cụ thể:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo: đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ Trường MN Thanh Lương thực hiện tốt công tác tự đánh giá, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá đảm bảo chất lượng và chủ động tham mưu UBND thị xã các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt để kịp thời quan tâm đầu tư, hoàn thiện. Tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục theo quy định, đối chiếu với các tiêu chí trường đạt chuẩn.

+ Phòng Nội vụ: tham mưu UBND thị xã phương án kịp thời bố trí cán bộ quản lý, biên chế giáo viên, nhân viên cho Trường MN Thanh Lương đảm bảo số lượng theo quy định.

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch: đã tham mưu UBND thị xã ưu tiên bố trí kinh phí để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học cho nhà trường theo hướng đảm bảo yêu cầu tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

+ Phòng Tài nguyên - Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã: Đang tích cực phối hợp UBND xã Thanh Lương hướng dẫn Trường MN Thanh Lương các bước làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hỗ trợ đơn vị tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện

đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Phòng Quản lý đô thị: thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình giáo dục đảm bảo đủ điều kiện tối thiểu đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục & ĐT.

+ UBND xã Thanh Lương: có kế hoạch, giải pháp cụ thể để huy động học sinh ở các điểm lẻ về học ở điểm chính nhằm giảm đầu mối, tránh việc phân lẻ lực lượng giáo viên, trên tinh thần đảm bảo hài hòa việc thuận lợi đến trường của học sinh và nâng cao chất lượng dạy học.

+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước trong đầu tư phát triển giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Hiện nay, Trường MN Thanh Lương đã được Sở Giáo dục & ĐT đánh giá ngoài và đang tiến hành các bước tiếp theo theo quy định của Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

3.2. Tại kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa XII, có ý kiến cử tri phản ánh tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán tại khu vực đường Lê Quý Đôn và đường ĐT 752, UBND thị xã hứa sẽ chỉ đạo xử lý, tuy nhiên đến nay vấn đề trên vẫn chưa được xử lý triệt để. Trong thời gian tới, đề nghị UBND thị xã cho biết cách giải quyết dứt điểm vấn đề này?

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau: UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tham mưu ban hành kế hoạch trong việc thực hiện trật tự đô thị; chỉ đạo UBND xã, phường, Công an thị cùng các cơ quan phối hợp triển khai thực hiện cũng như xử lý nghiêm đối với các hộ dân cố tình không chấp hành việc buôn bán lấn chiếm hành lang đường bộ cũng như khu vực công công trên địa bàn thị xã.

3.3. Theo Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã về nội dung cử tri bà Nguyễn Thị Thu Bích, ấp 17, xã Thanh Phú có ý kiến đề nghị các cấp giải quyết dứt điểm tình trạng xả phân heo gây ô nhiễm môi trường tại trại heo bà Trương Thị Hoài Thu tại tổ 1B, ấp 17. Tới thời điểm hiện tại, UBND thị xã đã kiểm tra việc bà Trương Thị Hoài Thu đã thực hiện đúng theo cam kết chưa?

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

- UBND đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng chuyên môn, UBND xã Thanh Phú kiểm tra hiện trạng chăn nuôi và làm việc với hộ bà Trương Thị Hoài Thu, kết quả bà Trương Thị Hoài Thu đã thực hiện hoàn thành việc di dời chuồng nuôi heo sinh sản từ khu vực nhà ở lên khu vực rẫy, giảm đàn nuôi heo thịt từ 190 con xuống còn 105 con (có thiện chí thực hiện dù chưa đạt yêu cầu); việc xả thải ra môi trường của trại đã được khắc phục, đoàn kiểm tra đã yêu cầu bà Trương Thị Hoài Thu phải tiếp tục giảm đàn về chăn nuôi nông hộ trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 9/9/2022 theo quy định và thực hiện thêm hầm chứa nước thải chăn nuôi theo quy định, khi có sự cố về

hầm chứa nước thải cần báo về UBND xã Thanh Phú để xử lý phù hợp giảm thiểu ảnh hưởng.

- Ngày 17/10/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các phòng chuyên môn, UBND xã Thanh Phú tiếp tục kiểm tra và làm việc với hộ bà Trương Thị Hoài Thu, kết quả hộ bà Thu đã thực hiện giảm đàn heo thịt từ 105 con heo thịt xuống 86 con heo thịt, bà Thu đã xây dựng thêm 01 hầm chứa nước thải sát bên hầm chứa nước thải đã xây dựng trước đây với kích thước: dài: 12m, rộng: 4m, sâu 3m để chứa nước thải sau xử lý biogas, tại thời điểm kiểm tra, chuồng trại được vệ sinh khá sạch sẽ, các hầm biogas vẫn đang được vận hành, không xả nước thải ra môi trường.

3.4. Theo Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã về nội dung cử tri ông Nguyễn Hồng Sơn, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú đề nghị các ngành chức năng thị xã Bình Long xem xét, giải quyết về việc xả rác (đồ rác) trên đoạn đường Đoàn Thị Điểm (gần đò Đòng Long) gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan đô thị. Hiện nay UBND thị xã có thường xuyên kiểm tra, giám sát không và đã giải quyết dứt điểm trường hợp trên chưa.

Đối với nội dung này UBND thị xã giải trình như sau: Vấn đề rác thải, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị đơn vị xử lý rác thu gom toàn bộ rác thải tại khu vực trên, tuy nhiên các hộ vẫn tiếp tục đổ rác. Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo UBND phường An Lộc cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình đổ rác không đúng nơi quy định.

3.6. Tình trạng lấn chiếm, buôn bán, xả rác thải khu vực xung quanh Hồ Sa Cát người dân gỡ đá gần chân bờ đập để ngồi câu cá, diễn ra nhiều năm nay, chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND thị xã cho biết giải pháp xử lý dứt điểm, để bảo vệ cảnh quan và môi trường nguồn nước.

Nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

Ngày 19/12/2022 Phòng kinh tế phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước, UBND phường Hưng Chiến kiểm tra khảo sát khu vực hồ Sa Cát.

- Về tình trạng buôn bán lấn chiếm, buôn bán tại Hồ Sa Cát theo nhận định cán bộ xây dựng của phường Hưng Chiến, Trưởng khu phố xa Cam 1 và Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước: Khoảng cuối năm 2021 đến nay các hộ dân dùng xe tự chế chở bàn ghế dụng cụ buôn bán đến khu vực Hồ buôn bán hàng rong (thời gian từ 4 giờ chiều đến 9 giờ đêm cùng ngày), sau 9 giờ các hộ dân dọn dẹp, không có tình trạng người dân xả rác xuống hồ. Do đó việc gây ô nhiễm môi trường về nguồn nước là không có.

- Về tình trạng người dân gỡ đá gần chân bờ đập để ngồi câu cá: Công tác quản lý Hồ thủy lợi Sa Cát hiện nay do Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy lợi Bình Phước) quản lý và khai thác. Đây là công trình đá hộc xếp Đá khan (không trét mạch), Công ty TNHH MTV - DV Thủy lợi Bình Phước đã nhắc nhở người đi câu và hiện nay không còn tình trạng này.

4. Ý kiến Tổ đại biểu phường Hưng Chiến

4.1. Thời gian qua vấn đề trộm cắp vật (dụng cụ xây dựng, xe máy,...) trên địa bàn thị xã nói chung, phường Hưng Chiến nói riêng có dấu hiệu gia tăng, diễn biến phức tạp. Đề nghị lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, trấn áp tội phạm, phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

- Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản hiện nay có xu hướng phức tạp khi các đối tượng trong địa bàn cấu kết, móc nối với các đối tượng ngoài địa bàn hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, liên huyện và khép kín từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ tài sản nên gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản. Hầu hết các vụ trộm xảy ra, một phần các đối tượng lợi dụng sự lơ là, chủ quan của bị hại trong việc kiểm soát tài sản của mình như để xe trước nhà, không khóa cửa nhà, khóa cổ xe rời làm việc riêng, không có ai trông coi tài sản. Mặt khác, các đối tượng trộm cắp tài sản lợi dụng thời điểm thời tiết đang mưa, ban đêm và khu vực vắng vẻ, ít người qua lại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

- Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Công an thị xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản đến quần chúng nhân dân thông qua phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin thị xã phát trên loa truyền thanh; đăng tải trên internet (qua trang Facebook Công an thị xã Bình Long) các tin, bài, phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các khu vực công cộng (chợ Bình Long, chợ Thanh Lương, công viên,...), trường học, cơ quan đơn vị nhà nước trên thị xã,... để người dân nắm, chủ động phòng ngừa và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để có hướng dẫn, biện pháp xử lý hiệu quả.

- Chỉ đạo tăng cường nâng cao công tác nghiệp vụ chuyên môn, rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội phạm xâm phạm sở hữu, đối tượng nghiện ma túy... đưa vào diện quản lý, theo dõi. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin để kịp thời chốt chặn, truy bắt đối tượng gây án, nhất là đối với các vụ án vừa xảy ra. Chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo, mưu trí trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý theo pháp luật đối với từng hành vi trộm cắp tài sản.

4.2. Đề nghị UBND thị xã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ việc xem xét cấp, giao đất cho địa phương để sớm thi công công trình Trường Tiểu học Thanh Bình – phường Hưng Chiến.

Nội dung này UBND thị xã giải trình như sau: ngày 14/11/2022, UBND thị xã đã ban hành tờ trình số 148/TTr-UBND về việc xin chủ trương UBND tỉnh về việc giao đất về địa phương xây dựng trường tiểu học Thanh Bình. UBND thị xã sẽ tiếp tục liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu tỉnh tế tỉnh để đẩy nhanh tiến độ giao đất về địa phương quản lý.

4.3. Trong thời gian qua, trên các đoạn đường Đoàn Thị Điểm, ĐT. 752 phường Hưng Chiến đã xảy ra nhiều vụ va quệt giao thông gây hậu quả nghiêm

trọng. Đề nghị Ban an toàn giao thông thị xã khảo sát đề xuất lắp đặt hệ thống đèn điều tiết giao thông tại các khu vực (ngã tư đường Đoàn Thị Điểm – đường Lê Hồng Phong; đoạn đường Trường Tiểu học An Phú). Đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông, đặc biệt đối với xe tải trọng đi qua nhằm hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn, bảo vệ công trình giao thông.

Nội dung này UBND thị xã giải trình như sau:

- Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội đầu xuân 2023 trên địa bàn thị xã, UBND thị xã đã chỉ đạo Công an thị xã đã khẩn trương đồng loạt ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra xử lý vi phạm ở các tuyến đường trên địa bàn thị xã trong đó chú trọng đối với các tuyến đường: Đoàn Thị Điểm, ĐT752, ĐT 758, các tuyến đường nội ô thị xã.

- Ngoài ra, để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường như phản ánh, Công an thị xã phối hợp với phòng Quản lý đô thị tổ chức khảo sát (khảo sát 03 lần) trên các tuyến đường nhằm phát hiện các điểm bất hợp lý, các đoạn đường bị hư hỏng để tổ chức khắc phục, góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường trên địa bàn.

- Tiếp thu ý kiến theo nội dung kiến nghị của đại biểu HĐND. Đồng thời, để làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn thị xã nói chung và các tuyến đường như đại biểu phản ánh nói riêng. UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Công an thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm là nguyên nhân chính, trực tiếp gây TNGT (vi phạm nồng độ cồn, quá tải, quá tốc độ...); thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý cho người tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, khảo sát cắm bỏ sung biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu trên một số tuyến đường góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

* Ý kiến của Tổ đại biểu phường Phú Đức: Trong thời gian qua trên địa bàn thị xã Bình Long có thông tin dư luận về việc huy động vốn với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng có liên quan đến một số cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và kinh doanh của người dân. Đề nghị UBND thị xã cho biết việc chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý đối với vấn đề trên như thế nào để trấn an dư luận, góp phần ổn định đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn thị xã.

* Ý kiến của Tổ đại biểu phường Hưng Chiến: Hiện nay, trên địa bàn thị xã liên tục xảy ra nhiều vụ việc (vỡ nợ) gây xôn xao dư luận xã hội, khiến cử tri thị xã quan tâm, người dân hoang mang. Để ổn định tình hình đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân được biết về chiêu bài của các đối tượng lợi dụng lòng tin, vì lợi ích trước mắt để trục lợi bất chính.

Nội dung này UBND thị xã giải trình như sau: Hiện nay có nhiều người kinh doanh bất động sản với các hình thức như nhiều cá nhân góp vốn hoặc mỗi cá nhân tự đầu tư. Nhiều người vay mượn tiền, huy động vốn để đầu tư vào bất

động sản nhưng do tình hình kinh tế khó khăn nên việc đầu tư vào bất động sản mà không bán ra được, mất khả năng thu hồi vốn để chi trả cho việc huy động và các khoản khác.... Bên cạnh đó, nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin, sự kém hiểu biết về lĩnh vực bất động sản để cò mồi mua bán bất động sản để kiếm lời. UBND thị xã đã chỉ đạo các ban, ngành có liên quan phối hợp tuyên truyền đến người dân các phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng bất động sản; Công an thị xã chủ công trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tiếp nhận, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ bảy, HĐND thị xã khóa XII. /: *HL*

Nơi nhận:

- TT. Thị ủy (b/c);
- CT, PCT. HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- LĐVP, CV (TH);
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Hồng Vân